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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เซอร์อเล็กซ์ 
เฟอร์กูสันไม่ถึงอันตรายแต่เขาต้องไปผ่าตัด อายุ 76 ปีแล้ว แต่บางคนอายุเท่าน้ีก็ยังแข็งแรงอยู่ น่าจะเป็นเส้น
เลือดในสมองแตกหรือข้างแต่เขาก็บอกว่า ปลอดภัย เข้าโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว  

เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน 
ที่มา: 
https://speedster2012.files.wordpress.com/ 
2012/01/1463206357736c2918eaebe7409db9403ab7.jpg 
 
แม้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จะไม่ใช่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ติดตามการ
แข่งขันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเพราะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เป็นแบรนด์ของ
โลกและประสบความสําเร็จ เป็นโค้ชที่มีความสามารถหลายอย่าง ท่านตัดสินใจ

ลาออกก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไร ยังไม่ได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกหลายปีแล้ว จบไปแล้วท่านก็ไปเขียน
หนังสือ ตามปกติคนเขียนหนังสือน่าจะเป็นนักเขียนหรือนักวิชาการแต่นักกีฬาทําได้ในขีดจํากัด ที่ฮาร์วาร์ดก็
ต้องเรียนหนังสือเล่มน้ีด้วย คนก็คิดว่าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นนักกีฬาเก่าแต่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็
เล่นกีฬาบ่อย บางคนท่ีไม่รู้จักศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็นึกว่าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เป็นหนอนหนังสือ ถูก
มองว่าเป็นนักวิชาการโตมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จริงๆแล้วกีฬาช่วยได้มาก อยากฝากบทเรียนเพราะพูด
ถึงเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็ไปค้นมาว่าศักยภาพของเขาที่ทํางานประสบความสําเร็จมี
เรื่องอะไรบ้าง แลกเวลาที่เขาบริหารทีมของเขาไม่ได้บริหารแค่กีฬาในสนามแต่รวมถึงนอกสนามด้วยเวลาที่เขา
ได้เด็กเก่งมา บางคนอายุแค่ 18 ปีก็ซื้อรถปอร์เช่ได้แล้ว เด็กได้เงินเร็ว เขาจึงติดตามมองไปดูว่าเด็กพวกน้ันทํา
อะไรเมื่อซ้อมเสร็จ ถ้ากินเหล้ามาก ก็ไม่ประสบความสําเร็จ น่าสนใจสําหรับ Coach ในเมืองไทย เวลาฝึกเด็ก
แทนที่จะฝึกแค่ในสนาม ก็ต้องฝึกนอกสนามด้วย การดูความสําเร็จของมนุษย์จะดูแค่ที่ทํางานไม่ได้ ต้องดูว่า
ตอนเลิกงานแล้วเขาทําอะไร คนเราต้องมีความสมดุล มีความสุขที่บ้านแล้วก็ไปที่ทํางานด้วย ก็จะทํางาน
ประสบความสําเร็จ ถ้ามีความทุกข์ อยู่บ้านก็เถียงกับลูกและเมียก็ไม่มีความสมดุลในชีวิต งานก็สําเร็จบ้าง ไม่
สําเร็จบ้าง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ชอบมากที่เขาบอกว่า เขาเป็นผู้นําที่ไม่ได้สอนกีฬาแต่เขาเป็นผู้นําที่จะสร้าง
แรงบันดาลใจสําคัญมาก เวลาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไปพูด ถ้าศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ไม่สามารถสร้าง
บรรยากาศให้คนที่เขาอยากเป็นลูกศิษย์ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มีพลังขึ้นมางานของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ที่
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ทําอยู่ก็ไม่สําเร็จเพราะคนไม่สนใจ ถ้าเขามีพลังอยากสร้างความรู้สึกใหม่ ต่ืนเต้นกับการที่เราได้เป็นอาจารย์ลูก
ศิษย์กัน น่ีคือข้อแตกต่างระหว่างอาจารย์ที่น่าเบ่ือกับอาจารย์ที่มีพลังกับการดึงเอาความเป็นเลิศของเขา
ออกมา เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสันสนใจเรื่องแรงบันดาลใจมาก  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า เขาเป็นตัวจริงของการเป็นครูคนหน่ึงที่ไม่ได้เป็นครูในหน้าที่ตําแหน่งแต่
เป็นครูในชีวิตจริงเพราะความสําเร็จของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสันดูแลอยู่น้ัน วินัยของนัก
เตะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของหลายๆทีม 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า หนังสือของเขาแม้จะหลายปีแล้วก็มีแปลภาษาไทย นักกีฬาที่เก่ง
วันน้ี นอกจากรายได้สูง มีรถสวย แฟนสวยก็ควรจะอ่านหนังสือบ้าง ถ้าเขาได้อ่านหนังสือบ้าง ก็เป็นความสุข
ของเขา กีฬาของเราก็จะย่ังยืน โค้ชที่ดีก็ต้องอ่านหนังสือ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เองก็ได้ประโยชน์จากการท่ี
เป็นนักกีฬาสมัยศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อยู่เทพศิรินทร์ วันน้ีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ยังศึกษาเร่ืองกีฬาอยู่เป็น
ประจํา ศึกษามาแล้วก็ต้องแบ่งปันความรู้ ขอแสดงความเสียใจด้วย แต่หวังว่าท่านคงหาย แต่ว่าการผ่าสมองก็
ต้องทําให้ทัน ท่านจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เส้นโลหิตในสมองแตก  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า แม้ว่าผ่าสมองแล้วจะไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังได้ใช้ชีวิตบ้ันปลายให้นานกว่า
น้ีสักหน่อย 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ก็ขอให้เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสันหายเร็วๆ เพ่ิงผ่านิดเดียว  
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อาทิตย์ที่แล้ว ก็ได้ไปประชุมที่เขื่อนป่าสัก ที่ลพบุรี คนที่เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  ก็เป็นผู้ใหญ่ที่
นานๆก็เชิญทีหน่ึง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็นําลูกน้อง ไป 3 คน เมื่อไปถึง ก็ไปเจอผู้บริหารของอาชีวะ วันน้ี
อาชีวะบางแห่งก็เรียนปริญญาตรีแล้ว ก็เป็นทั้งดีและเสียเพราะว่าบางทีทําทางด้านวิชาชีพยังไม่ดีแต่ว่าเด๋ียวน้ี
เขาเรียกตําแหน่งนายกสภาเหมือนมหาวิทยาลัยมีนายกสภาของอาชีวะหลายแห่งมีผู้อํานวยการมาพบกับศ.ดร.
จีระ หงส์ลดารมภ์ จํานวนประมาณ 100 กว่าคน ขอให้ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ พูดถึงเร่ืองอนาคตอาชีวศึกษา
ซึ่งจะต้องทํางานร่วมกับต่างประเทศ เขามองดี  
เม่ือวันที ่3 พฤษภาคม 2561 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้รับเกียรติจากสถาบนัอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 
เชิญให้บรรยายพิเศษให้แก่กลุ่มนายกสภาสถาบันฯ ผู้อํานวยการสถาบนัอาชีวศึกษา ผู้บริหาร และผู้แทน
ครูของสถาบนัอาชีวศึกษากว่า 100 คน เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยความรว่มมือกับ
ต่างประเทศ" ที่รีสอรท์ใกล้ ๆ กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์

  

  
 
และเขาก็รู้ว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เคยเป็นประธานเอเปค เคยเดินทางไปต่างประเทศ ทํางานทางด้าน
ต่างประเทศมาก่อน จึงอยากสรุปให้ฟัง 2 เรื่อง กรณีศึกษา 2 เรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับอาชีวะโดยตรงแต่ถ้า
วิจารณ์ออกมาแล้วก็อาจจะเก่ียว อันแรกก็คือสมัยพระนารายณ์ การบริหารแผ่นดินของท่านใช้ต่างประเทศ
เป็นหลัก ซึ่งศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็ไม่ได้เป็นผู้เช่ียวชาญด้านน้ีแต่ว่าก็ได้ทราบว่ามีชาวต่างประเทศมา
ช่วยงานท่าน แล้วก็มีหลายคนบอกว่า การปฏิรูปในยุคน้ัน ก็ได้ความร่วมมือของชาวต่างประเทศ ทําให้เรา
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สําเร็จไปหลายด้านด้วยกัน เพราะฉะน้ันสมัยพระนารายณ์ก็มีความสําเร็จ ตอนที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เริ่ม
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนนั้น ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ยังเป็นคณบดีอยู่ ท่านได้นําอาจารย์ที่มี
ความสามารถมาจากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์ประจําช่วยสอนช่วงหน่ึงถึง 5-6 คน  ตอนน้ัน ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์ เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ จึงได้มีโอกาสได้ไปคุยกับเขา ทําให้ได้เปรียบเทียบว่า เขาเก่งอะไร เรามี
ความสามารถอะไร บางครั้งก็ไปเล่นกอล์ฟด้วยกัน บางคนเกษียณไปนานแล้วแต่ยังเป็นเพ่ือนกันอยู่ ดร.ป๋วย อ๊ึง
ภากรณ์ฉลาด ช่วงน้ันมีโครงการปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ แล้วต้องเขียนวิทยานิพนธ์คล้ายปริญญาเอกด้วย 
ในประเทศไทยยุคน้ี แม้จะเจริญขึ้นมา แต่ก็ไม่ควรละเลยที่จะนําต่างประเทศเข้ามา การที่เราจะไปเช่ือมโยงกับ
ต่างประเทศมีปัจจัยที่สําคัญหลายเรื่อง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จึงได้กระตุ้นให้เขาคิด สรุปได้ 3 เรื่องดังน้ี 

1.ต้องมีโอกาสสร้าง Network กับเขา เช่น กระทรวงศึกษาธิการหรืออาชีวศึกษาก็ต้องมีคนที่รู้จัก
สถานทูตต่างๆ เช่น เกาหลี อังกฤษ อเมริกา แล้วก็มาดูงานที่ประเทศไทย ถ้าเรามีอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ ถ้า
เราไม่รู้จักเขา แล้วเขาจะมาช่วยเราได้อย่างไร เราก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สมัยที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์ อยู่ที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้รับเชิญไปพบกับคนเหล่าน้ีอยู่แล้ว เพราะเราอยู่
ในแนวทางที่เขารู้จักเรา ความจริง สถานทูตต่างๆในกรุงเทพ ถ้าอาชีวะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่
เก่ียวข้องกับสถานทูต อันที่จริงแล้ว นักการทูตยุคใหม่ก็อยากจะมีความร่วมมือกับสถาบันเหล่าน้ี น่ีเป็นสูตร
ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เรียกว่าผู้นํายุคต่อไปต้องมีทุนทางสังคม Social Capital หรือ networking เวลา
ไปสอนเขา เขาก็คิดว่าไม่เก่ียวกับเขา สอง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ คิดว่ามันมีการประชุมในโลกมากมาย เช่น 
การประชุมอาเซียน ประชุมเอเปค เราก็อาจขอข้อมูลกระทรวงการต่างประเทศว่า เขามีการประชุมเรื่องน้ียังไง 
ถึงเราไม่ของบประมาณเขา เราก็มีงบประมาณส่งตัวแทนไปประชุม สมัยศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อยู่
ธรรมศาสตร์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้โครงการต่างประเทศแบบนี้มากมาย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ร่วม
ประชุมกับเขา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ไม่รอให้เขาเชิญ แต่ขอเขาไป เราก็นําเงินของมหาวิทยาลัยไป พอไป
แล้ว ก็ได้แต่เห็นว่า เขาทําอะไรกัน เขามีโครงการอะไร ถ้าเราไม่รู้จักเขา แล้วเขาจะมารู้จักเราได้อย่างไร  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า เราต้องเป็นฝ่ายเดินหน้าไป 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็เลยเล่าให้เขาฟังว่ามันมี 2 ช่วงคือช่วง

ก่อนที่เขาจะมารู้จักเรา กับช่วงที่เรารู้จักเขาแล้ว และจะทําโครงการร่วมกัน อย่างวันน้ี ก็มีโครงการที่เกิดขึ้น
แล้ว อย่างธุรกิจ เช่น Honda หรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีความต้องการแรงงานอาชีวะก็มาร่วมกันแบบทวิภาคี แต่ยังมี
อีกมากมายที่ต่างประเทศมี อาชีวะที่เยอรมนี อาชีวะที่ตะวันออกกลาง เรื่องพลังงานและเร่ืองต่างๆเราต้อง
เชิญเขาเข้ามาแล้วก็มีความสัมพันธ์เป็นสัญญาร่วมกัน แล้วก็ทําให้มันเกิดผลข้ึน เพราะยุคต่อไป ยุคโลกาภิวัฒน์
น่ี อาชีวะของเราต้องมีทักษะภาษาต่างประเทศดีด้วย แล้วก็ต้องทําให้นักเรียนไทยทันสมัย ไม่ใช่เป็นช่างกลึง
อย่างเดียวแล้วก็รู้เฉพาะเร่ืองช่าง ความจริงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาก็เอาจริงเรื่องการศึกษา 
มันอยู่ที่ทัศนคติของผู้นํา วันน้ีคนที่เป็นผู้นํา เช่น เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะทําตัวแบบ
ไหน ถ้าเขาทําตัวเป็นผู้นําและสามารถเน็ตเวิร์คกับคนนอกได้สนับสนุนสภามหาวิทยาลัยของอาชีวะ ในกรณีที่
เขาต้องการความช่วยเหลือจากศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็ยินดีจะแนะนําเขาเพราะ
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ต้นทุนของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ไม่แพง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ รู้จักเขาอยู่แล้ว บางทีผู้อํานวยการเหล่าน้ีก็
มองอะไรที่มันแคบ บอกว่าอาชีวะของฉันอยู่ในประเทศ แต่การท่ีเขาต้ังโจทย์น้ีขึ้นมามันเป็นการเปิดประเด็น
บางประเด็น ทําให้เขาได้เปิดโลกทัศน์ จริงๆแล้วกระทรวงศึกษาของเรา มันอยู่ที่โลกทัศน์ต้องกว้างขึ้น เรื่องน้ี
น่าจะมีความสําคัญต่อประเทศไทยต่อไป 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า น่าเสียดายที่ก่อนหน้าน้ี ไม่ได้มีการส่งเสริมอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง ไปให้
ความสําคัญกับใบปริญญาบัตร ทําให้ประเทศไทยขาดช่างฝีมือมากมาย ช่วงที่ประเทศต้องการช่างฝีมือ 
ต้องการคนเก่ง แต่แรงงานสายอาชีพกลับมีไม่พอ เพราะฉะนั้น ณ วันน้ียังไม่สายถ้าหากผู้บริหารอาชีวะหันมา
เป็นผู้นําแบบ 4.0 ที่ ทําตามที่อาจารย์บอกแม้ไม่ได้ทําตามที่อาจารย์บอกแต่ก็เช่ือมั่นว่าจะสามารถยกระดับ
พัฒนาคุณภาพอาชีวะของไทยได้ คนไทยเก่ง เด็กไทยเก่ง ทําหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้ชาวต่างชาติมากมาย
ทึ่ง 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ช่วยอาชีวศึกษามานานแล้วต้ังแต่อยู่ที่
ธรรมศาสตร์ คือ ทัศนคติของเขายังคงเป็นระบบราชการเพราะเรายังอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสท่ีเขา
เปิดกว้าง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็จะเข้าไปได้เป็นครั้งคราว อันน้ีอาจจะไปกระตุ้นเขาว่า มันมีความร่วมมือ
อยู่มากมายแล้ว สุดท้ายศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้แนะนําเขาอีก 2 อย่าง สมมุติว่ามีการร่วมมือขึ้นมาจริงๆ 
สิ่งสําคัญที่สุดคือความไว้เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกันเรียกว่าทฤษฎี เรียกว่า Trust ความไว้เน้ือเช่ือใจกันว่าเราชนะ
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย เขาก็ช่วยเรา เราก็ช่วยเขา ผลประโยชน์ตอบแทนคล้ายๆ mutual benefits การสร้าง
ความไว้เน้ือเช่ือใจกันและกันทําให้เกิดความย่ังยืน เรื่องน้ีก็สําคัญ ส่วนอีกอันหน่ึง วันน้ีเราต้องแสวงหา Value 
Diversity คือการที่มีต่างประเทศเข้ามาเขาก็จะมีมุมมองที่หลากหลายไม่เหมือนกับเราฉะน้ันเราต้องมีสิ่งที่เรามี
และสิ่งที่เขามีมาร่วมกัน ความจริงการศึกษาไทยยุคต่อไป มันอยู่แบบเดิมไม่ได้อยู่ในกะลาครอบหรือ Inside 
The box ไม่ได้ และต้องอยู่นอกกรอบ คนที่เชิญศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ อดีตเขาเป็นนักการเมือง ช่ือคุณอุบล
ศักด์ิ บัวหลวงงามท่านเป็นนักการเมืองคร่ําหวอดแต่เน่ืองจากท่านจบนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ท่านก็เลยเห็น
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ทํางานต่อเน่ืองที่สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่านให้ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ ไปแนะนําเขาว่ามีความเห็นอย่างไร บางเรื่องที่เราคุยกันก็เป็นประโยชน์ต่ออาชีวศึกษา 
เพราะฉะน้ันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอนาคตของการศึกษาไทย มันทําได้แต่ว่าทําเป็นหรือเปล่า 
เพราะว่าวันน้ีโลกไร้พรมแดน อันน้ีเป็นกิจกรรมที่เป็นกรณีศึกษา สุดท้ายจริงๆ หลักสูตร 2 หลักสูตรที่ศ.ดร.จี
ระ หงส์ลดารมภ์ เล่าให้ฟัง เต็มหมดแล้วโครงการน้ีมีคนมาร่วมประมาณ 60 คนเราจะไปทําสองอย่าง หน่ึงคือ
เรื่องศาสตร์พระราชาพูดถึงเรื่องความย่ังยืน แล้วก็เอาเรื่องเศรษฐกิจ 4.0 ไปดูงานด้วยกันและวิธีการเรียนของ
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เหมือนเซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสันที่สร้างแรงบันดาลใจ เขาได้คิดและทํา workshop 
ร่วมกันคือใน 9 วัน เราจะปะทะกันทางปัญญา สําหรับท่านที่เป็นลูกศิษย์ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ในวันน้ีแม้จะ
ยังไม่ได้ไปก็ติดตามในคอลัมน์ของเราหรือรายการวิทยุด้วยถ้ามีโอกาส 
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สุดท้ายคือควันหลงจากคิมจองอึน กับมุน แจ-อิน วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดา
รมภ์ จึงเขียนบทความถึงเขา ก่อนจะเขียนจึงบอกว่า คนไทยน่าจะติดตามเหตุการณ์ระดับโลก ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เพราะคนไทยเก่งในประเทศ มี Competency เฉพาะด้าน เช่น เป็นนักบัญชีที่เก่ง เป็นหมอที่
เก่ง แต่ว่าความกว้างหรือ Macro บางทีอาจจะไม่มี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จึงกระตุ้นให้คนไทยติดตามข้อมูล
ข่าวสารอันน้ี ในบทความศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  เขียนไว้ 12 เรื่อง  

1.จุดเริ่มต้นมาจากกีฬาโอลิมปิก ถ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานํากีฬาไปแก้ปัญหา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คุ้มย่ิงกว่าคุ้ม  
 2.มุน แจ-อินเคยเป็นเลขาส่วนตัวของประธานาธิบดี Roh Moo-hyun ซึ่งเคยไปพบกับผู้นําเกาหลี
เหนือมาแล้วในการประชุมสุดยอดแบบน้ีเมื่อ 11 ปีที่แล้ว ประสบการณ์ของเขาทําให้เขารู้ว่า เมื่อพบแล้วต้อง
สร้างความสําเร็จ เป็นการปรับ Mindset ของตนเอง มุน แจ-อินโชคดีที่เคยเป็นเลขาส่วนตัวของประธานาธิบดี
คนน้ี จากทฤษฎีของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ Chira Way เรียกว่า Learning from Pain ในการปรับ Mindset 
ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวเป็นหลัก 
 3.ยกย่องน้องสาวของคิมจองอึน ซึ่งตอนที่เขาส่งไปที่เกาหลีใต้ ผู้หญิงคนน้ีก็มีบทบาททําให้บรรยากาศ
การทํางานของ 2 ประเทศคือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ด้วยดี 
 4.อย่าประมาทโดนัลด์ ทรัมป์ ภาวะผู้นําของเขามีทั้งดีและไม่ดี เขาเป็นผู้นําแบบ Unpredictable ไม่
มีใครทายถูก วันหน่ึงพูดถึง Fire and Fury วันหน่ึงพูดถึง Little Rocketman ว่า เขาจะจัดการ เพราะปุ่ม
ด้านนิวเคลียร์ของเขาใหญ่กว่า วันหน่ึงมาเล่นบทการทูตซึ่งโอบามาทําไม่ได้ โอบามาเหมาะเป็นนักวิชาการ แต่
ไม่เหมาะเป็นผู้นํา ไม่ได้หมายความว่าทรัมป์ดีทุกอย่าง แต่ในเรื่องน้ีดี ต้องยอมรับว่า ตัวละครหลายคน เช่น สีจิ้
นผิง สหประชาชาติ อาเบะ ในการผลักดันการควํ่าบาตร ทําให้บทบาทประเทศเกาหลีเหนือเริ่มเห็นด้วย 
 สรุปแล้ว ครั้งน้ีจะไปสู่ความสําเร็จจริงหรือไม่ เพราะเกาหลีเหนือมีลูกเล่นมาก เคยมีการประชุมแบบนี้
บ่อยแต่ว่า ก็เลื่อนออกไป ในความเห็นของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ตอนสุดท้าย ขณะนี้สถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไปมาก เกาหลีเหนือลงทุนไปมากแล้ว เมื่อลงมาก ความอดอยากและการควํ่าบาตรของรัฐบาลใน
โลกทําให้เกาหลีเหนือยากจน ประชากรก็ลําบาก ในอนาคตข้างหน้าอาจจะถึงเวลา เหตุการณ์ต่างๆก็อาจจะ
เปลี่ยนไปตามเวลา ถ้าทั้งสามหรือสี่ฝ่าย ในการประชุมครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นระหว่างทรัมป์กับคิม ถ้าทุกอย่างเป็น 
win-win โอกาสความสําเร็จก็จะสูงขึ้น ซึ่งก็จะต้องดูกันต่อไป 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า หวังว่าการพบกันคร้ังน้ีคงประสบความสําเร็จ ตอนน้ีเกาหลีเหนือเริ่ม
ยอมรับความจริง ดูประเทศจีนเป็นแบบอย่าง จีนน้ันเติบโตและย่ิงใหญ่ด้วยเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจดี 
ประชาชนอยู่ดีกินดี จีนจึงมีเงินมาลงทุนในกิจการกลาโหม การท่ีเกาหลีเหนือมีขีปนาวุธที่รับมือกับ
สหรัฐอเมริกาได้เขาก็อุ่นใจในระดับหน่ึง แต่จากนั้นไป ถ้าปล่อยสถานการณ์เป็นแบบน้ีอีก ตําแหน่งผู้นําของ
เกาหลีเหนืออาจจะสะเทือนได้ในอนาคต เพราะฉะน้ันต้องปรับท่าทีใหม่ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า บทความศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็พยายามกล่าวว่า เกาหลีเหนือก็
ต้องแน่ใจว่า คุณคิมจะอยู่ได้ แต่เขาสร้างความเช่ือมั่นโดยการซ้อมยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ ถ้าเขาจะอยู่ได้ถึง 10 
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ปีข้างหน้า ประชากรเกาหลีเหนือถึงจะถูกปิดก้ัน แต่ถ้าไปเทียบกับมาตรฐานการครองชีพ การดํารงชีวิตของคน
เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้มันผิดกันราวฝ้ากับดิน อันที่จริงแล้วคนคนเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้มีสมองไม่แพ้เกาหลีใต้ 
ถ้าพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี ก็ทํานิวเคลียร์ไม่ได้ บุคลิกของคิมจองอึนก็น่าสนใจ ในมุมหน่ึงก็เป็นคน
โหดเห้ียม ฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าเพ่ือความอยู่รอดของเขา แต่ขณะเดียวกันเขาก็เล่นบทบาทด้านสันติภาพได้ดี มี
เพ่ือนหลายคนและญาติพ่ีน้องของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  เวลาดูบุคลิกเขาในการประชุม เขาก็เป็นต๋ีเล็กคน
หน่ึงที่น่ารัก ทรงผมและการแต่งตัวของเขา การมีมารยาทของเขา เช่น วันแรกที่เดินมาพบประธานาธิบดี
เกาหลีใต้ ก็เข้ามาในเกาหลีใต้ก่อนแล้วก็ชวนให้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กลับไปเกาหลีเหนือ เป็นการทูตที่เป็น
ผู้ใหญ่ (Mature) แม้ว่าเขาจะมีอายุ 33 ปีก็ตาม เขาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เราไม่ควรดูข่าวอย่างเดียว แต่
ควรมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬา น้องสาว สถานการณ์ เศรษฐกิจ รวมแล้วเป็นการเรียนรู้ที่ดี 
 

การประชุมสุดยอดผู้นาํเกาหลีเหนือ-ใต้ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


